



## ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสำนักงานฯ ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พร้อมมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้บรรลุผลสำเร็จด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล และยึดประโยชน์ของราชการส่วนรวมเป็นสำคัญภายใต้แนวคิด "CLEAN Senate...องค์กรวุฒิสภาใสสะอาด" นั้น

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและความมุ่งมั่นของสำนักงานฯ ในการรักษามาตรฐานและคุณภาพการเป็นองค์กรต้นแบบ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต และองค์กรสนับสนุนการขับเคลื่อน "บวร" ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน ในฐานะหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ขอให้คำมั่นว่าจะส่งเสริมค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง มีจิตสำนึกสาธารณะ รับผิดชอบต่อหน้าที่ราชการ มุ่งมั่นให้เกิดผลสำเร็จ เกิดความคุ้มค่าและยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ หมั่นเรียนรู้/พัฒนาทักษะให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน รวมทั้งใช้ชีวิตอย่างสมดุล ดังนี้

### ๑. Creativity ความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

โดยการสนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้พร้อมรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความคล่องตัว สามารถปฏิบัติงานได้ทุกที่ทุกเวลา โดยจะต้องนำไปใช้ในทางที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ และสนับสนุนการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน

### ๒. Levelling up ยกระดับในทุกมิติ

โดยการส่งเสริมการปฏิบัติราชการที่ปราศจากการทุจริตแบบ ๓๖๐ องศา สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต รวมทั้ง ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ มีความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบในทุกกระบวนการจากฝ่ายต่างๆ และสืบสานความเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต

### ๓. Education มีความรู้อย่างมีสติ

โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้น รวมทั้ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการกำหนดแนวทางการเฝ้าระวัง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนต่าง ๆ

๔. Atmosphere ...

#### ๔. Atmosphere บรรยากาศแห่งความสุจริต

โดยการสร้างบรรยากาศของความเป็นองค์กรสุจริต สร้างวัฒนธรรมแห่งการไม่ทุจริต ในทุกกรณีสร้างบรรยากาศของความสมัครสมาน สามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล มีจิตอาสา พร้อมเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาองค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยใจบริสุทธิ์

#### ๕. Nation's Interests ประโยชน์สุขของทุกคน

โดยสร้างการมีจิตสำนึก (Public mind) รับผิดชอบต่อหน้าที่ปฏิบัติงานราชการอย่างสุจริต และเป็นธรรม ส่งเสริมให้บุคลากรยึดหลักความพอเพียง ความมีเหตุผล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวน้ำทิพย์ พุดมพิมล)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน